

มหาวิทยาลัย



ปีที่ 39 ฉบับที่ 37 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ม.ราชภัฏนครฯ เร่งปรับปรุงโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนราชการภายใน

จากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ในเรื่องการปรับระบบบริหารงานมหาวิทยาลัยแนวใหม่ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนราชการภายใน และการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง ไปแล้วเมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดทำโครงสร้างมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ

ดร.สมปอง รักษาธรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า จากการประชุมทั้งสองวันสรุปผลออกมาเป็นที่พอใจประชาคมที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการจัดทำโครงสร้างองค์กรฯ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกคำสั่งให้เรียบร้อย และถ้าการดำเนินออกคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมกับเอกสารในการดำเนินการในโอกาสต่อไป

ดร.สมปอง รักษาธรรม ยังกล่าวทิ้งท้ายต่อไปว่าถ้าหากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์โทร 081-7474262 (ดร.สมปอง รักษาธรรม)

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดยคณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 4 กันยายน 2553

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์

มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) โดยให้ส่วนราชการที่ประสงค์จะดำเนินการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2553) จัดส่งข้อมูลให้ คปร.พิจารณา นั้น

อาศัยมติที่ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1.1 ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน 2552)

1.2 ต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ

1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัยพิจารณาโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

1.4 ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ เป็นต้นไป

1.5 ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในกรณีศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการสำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ

1.6 ผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ

2. ขั้นตอนการดำเนินการ

2.1 ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนติดต่อบริษัทประกันและยื่นใบสมัครได้ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 กรกฎาคม 2553 (เฉพาะวันทำการ)

2.2 อนุญาตให้ถอนใบสมัครได้ ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ในระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2553

2.3 ประกาศผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553

นครศรีธรรมราช



เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง เดินทางมาตรวจติดตามโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และมอบนโยบาย
การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช หลังจากเสร็จภารกิจท่านได้ให้เกียรติปลูกต้นนาคบุตร (ต้นไม้ประจำ
มหาวิทยาลัย) เป็นที่ระลึกในโอกาสแวะมาเยือน บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์หลังใหม่



บรรณาธิการหทัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัฏฐา นนทโชติ
พัญจนไธยกพร อัคร์สำเนา นายก้องภพ ปรัชชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8-8 ปีฉลู วันนี้ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีวาระสำคัญคือการวิพากษ์แผนพัฒนาองค์การของมหาวิทยาลัย

หลังเสร็จพิธีสมโภชเทียนพรรษาไปเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา บ่ายวันนี้คณะต่างๆ พร้อมขบวนกลองยาวจะนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ โดยแบ่งสายกันดังนี้ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัดป่ายาง คณะวิทยาการจัดการ วัดศาลาไพ ศูนย์วัฒนธรรม วัดดอนยาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดบ้านตาล คณะครุศาสตร์ สำนักสงฆ์เขามหาชัย สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน และวัดพรหมโลก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนผลการประกวดตกแต่งเทียนพรรษา มหาชัยสารจะนำมาบอกกล่าวในวันพรุ่งนี้

เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสักการะพระบรมธาตุ และร่วมตักบาตรรูปเทียน บูชาพระสงฆ์ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมทำบุญตักบาตรรูปเทียน มุ่งหวังให้มีปัญญา มีชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้า ตั้งควันรูปและแสงเทียนที่อบอวลและสว่างไสว

อีกหนึ่งหนึ่งงานบุญ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมทำบุญหรือปฏิบัติธรรมกับโครงการ"เข้าวัดวันอาทิตย์"ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโคกราช เป็นผู้จัด และโครงการนี้ได้เริ่มมาแล้วทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดโครงการในปี 2554 จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการได้ทุกวันอาทิตย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

บันทึกอย่างกว้างขวางทั้งในและนอวงการศึกษา คือความอ่อนด้อยของนักศึกษาในเรื่องการใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยจึงนำดวงแผนสอนเสริมวิชาภาษาไทยพื้นฐานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2553 เป็นต้นไป ขณะนี้ รศ.อนันต์ อารีย์พงศ์ กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วางแผนนัดผู้เกี่ยวข้องไปประชุมวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00 น. ที่ห้องศรีไพร 2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งข่าวผ่านมหาชัยสารว่าในขณะนี้อุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบเคเบิลทีวีของสำนักฯ ชัดข้อง ขอปิดบริการชั่วคราว เพื่อแก้ไขและซ่อมแซม และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมคนดัง "ผู้ที่รักผู้อื่นก็จะได้รับความรักจากพวกเขาตลอดไป ผู้ที่เคารพผู้อื่นก็จะได้รับความเคารพจากพวกเขาตลอดไป" - เมิ่งจื่อ - สวัสดีค่ะ